



ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ที่ 26 /2561

เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบริการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือการวิเคราะห์และวัดระดับการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด และภาคของงานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด

ตามประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือการวิเคราะห์และวัดระดับการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด และภาคของงานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด ตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือการวิเคราะห์และวัดระดับการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด และภาคของงานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด เลขที่ 25/2561 และเอกสารการสอบราคาจ้างเหมาบริการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือการวิเคราะห์และวัดระดับการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด และภาคของงานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด เลขที่ 8/2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งกำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอราคาภายในวันและเวลาที่สถาบันฯ กำหนดเพียงรายเดียว ทำให้ไม่สามารถแข่งขันราคาได้

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือการวิเคราะห์และวัดระดับการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด และภาคของงานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด เลขที่ 25/2561 และเอกสารการสอบราคาจ้างเหมาบริการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือการวิเคราะห์และวัดระดับการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด และภาคของงานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด เลขที่ 8/2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561



ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561

(นางกิตติยา คัมกีร์)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สำนักงาน ก.พ.ร.